



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
13 พฤษภาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์innnews, กรมประชาสัมพันธ์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. และ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโรคโควิด 19 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง และนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้โดยสารและผู้เดินทางในระยะต่อไป นอกจากนี้ รมว.สร.และคณะ ได้ร่วมเติมสิ่งของในตู้ปันสุข ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ข่าวหุ้น, workpointnews, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, จส.100, สปริงนิวส์, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง)

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า ถือเป็นข่าวดีที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนหลักเดียวต่อเนื่องมา 2 สัปดาห์แล้ว และการรักษาระยะห่างเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้การติดเชื้อลดลง โดยจะเห็นได้จากสถานการณ์ในจีนและเกาหลีใต้ที่เกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่ ส่วนการผ่อนปรนมาตรการนั้น จะทยอยพิจารณาทุก 2 สัปดาห์ โดยประเมินจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการต้องนำเสนอมาตรการป้องกัน การแพร่เชื้อให้ครบค.พิจารณา สำหรับกิจการบางประเภท เช่น สถานเสริมความงาม, สนามฟุตบอล ยังมีความเสี่ยงเรื่องการสัมผัส คงยังไม่มีการพิจารณาผ่อนปรนในระยะเวลานี้ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของ สร. อย่างเคร่งครัด ส่วนประเด็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่หายดีแล้วจะกลับมาป่วยซ้ำได้หรือไม่ เบื้องต้นงานวิจัยทางการแพทย์ของสหรัฐฯ และจีน ยืนยันตรงกันว่าผู้ป่วยที่หายดีแล้วจะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นเอง แต่ภูมิคุ้มกันจะอยู่นานเท่าใดและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดกลับมาป่วยซ้ำได้จริงหรือไม่ ยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(ผู้จัดการ,workpointnews,ศูนย์ข่าวแอฟฟิค,จส.100,สำนักข่าวไทย,สวท.,ไอเอ็นเอ็น ทีวีทุกช่อง)

-นางฉัตรพร สิริอังกูร ที่ปรึกษาระดับกระทรวง ด้านการพยาบาล เปิดเผยว่า มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อแล้ว 103 คน ในจำนวนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งติดเชื้อจากการรักษาผู้ป่วย ส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้ป่วยไม่ยอมบอกข้อมูลตามจริง และร้อยละ 40 ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อเป็นพยาบาล สร.ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานความร่วมมือของพยาบาลเพื่อกำหนดทิศทางดูแลผู้ป่วย

-นางศิริมา ลีละวงศ์ ผอ.กองการพยาบาล เปิด 6 วิถีชีวิตใหม่ของพยาบาล ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทำงาน เปลี่ยนทุก 8 ชั่วโมงหรือเมื่อเปียก ล้างมือบ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์ อาบน้ำ เปลี่ยนชุดก่อนกลับบ้านหรือไปที่สาธารณะ ซึ่งเดิมอาจทำเพียง 70-80% แต่จากนี้ต้องทำได้ 100% แม้จะหมดโควิดก็ต้องทำต่อ

-นางสุทธิพร เทรฐยา รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ของสถาบันฯ จะเน้น 2 หลัก คือ ผู้ป่วยปลอดภัย และพยาบาลปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อ โดยสถาบันฯ รับผู้ป่วยโควิด 214 ราย หายกลับบ้าน 210 ราย ตาย 4 ราย บุคลากรไม่มีการติดเชื้อ เพราะมีการบริหารจัดการที่ดี ให้บุคลากรอาบน้ำเปลี่ยนชุดก่อนกลับ ชุดพยาบาลซักใน รพ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย)

-สปสช. จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “วัคซีนใช้หัวดีใหญ่ ทางรอดใหม่จากโควิด-19” โดยนพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และกลุ่มเสี่ยงใช้หัวดีใหญ่และบุคลากรทางการแพทย์รีบไปฉีดวัคซีนก่อนเข้าฤดูฝน ชื่ออาการเบื้องต้นคล้ายกับโควิด 19 หากผู้ป่วยใช้หัวดีใหญ่เพิ่มจะสร้างความสับสนเป็นปัญหาในการควบคุมการระบาดของโควิด

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ปีนี้มีการรณรงค์ป้องกันโควิด 19 ในเดือน ก.พ.- เม.ย. พบว่าผู้ป่วย Influenza-like illness ลดลงแบบมีนัยสำคัญ เชื่อว่าอุบัติการณ์ใช้หัวดีใหญ่น้อยลงกว่าปีก่อน แต่ยังคงแนะนำให้กลุ่มเสี่ยงไปฉีดวัคซีนก่อนช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพราะถ้าป่วยแล้วลงปอดจะมีโอกาสเสียชีวิตได้ ส่วนข้อมูลที่แชร์กันทางโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนใช้หัวดีใหญ่จะช่วยป้องกันโควิด 19 ได้หรือไม่ ไวรัสทั้ง 2 ชนิดอยู่คนละกลุ่ม วัคซีนใช้หัวดีใหญ่จึงไม่สามารถป้องกันโควิด-19 ได้

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปีนี้ สปสช.จัดซื้อวัคซีน 4 ล้านโดส เป็นเงินประมาณ 450 ล้านบาท สำหรับ 7 กลุ่มเสี่ยง การให้วัคซีนแบ่งเป็น 2 พื้นที่ คือ กทม.และต่างจังหวัด โดยต่างจังหวัดมีรพ.สต. และอสม. ซึ่งมีรายชื่อกลุ่มเสี่ยงเพื่อเรียกไปฉีดวัคซีนได้อยู่แล้ว แต่ในกทม.มีการเคลื่อนไหวของประชากรสูง จึงมีระบบช่วยให้วัคซีนคือ 1.ประสานสายด่วน 1330 และ 2.ลงทะเบียนจองคิวนัดหมายผ่านแอปพลิเคชัน หรือ แอดไลน์ “@UCBKK สปสช.สร้างสุข” โดยกลุ่มเสี่ยงสามารถรับวัคซีนได้ทุกสิทธิ

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.ข่าวสด

-นพ.พรชัย จิระชนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีต่างประเทศพบผู้ป่วยโรคโควิด -19 บางรายมีรอยโรคผิวหนังบริเวณนิ้วเท้า ลักษณะเป็นตุ่มบวมแดงเข้มจนถึงม่วง และอาจเป็นอาการแสดงของโรคโควิด 19 ว่า จากการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวเป็นการให้ข้อสังเกตเบื้องต้น ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ารอยโรคที่ผิวหนังดังกล่าวเป็นอาการแสดงที่บ่งชี้ว่า ผู้ป่วยเป็นโรคโควิด-19 ต้องอาศัยประวัติและอาการอื่นๆ ของผู้ป่วยมาพิจารณาร่วมด้วย ทั้งนี้หากประชาชนมีอาการผิดปกติทางผิวหนัง ร่วมกับอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ควรรีบมาพบแพทย์

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์js100

-กรมสุขภาพจิต เผยหลัก 5 ส. สังเกต สื่อสาร ใส่ใจรับฟัง สร้างเสริมสุขภาพกายใจ และส่งต่อทันที ดูแลใจลูกวัยรุ่นให้พร้อมรับมือกับไวรัสCOVID-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-สสจ.กระบี่ เผยผลตรวจสารคัดหลั่งผู้ที่เดินทางกลับจาก จ.ภูเก็ต 398 คน มีผลเป็นลบ อยู่ระหว่างรอผลอีก 52 คน ในพื้นที่ อ.ปลายพระยา และ อ.คลองท่อม นอกจากนี้ ได้นำลูกเรือประมงพาณิชย์ที่เดินทางมาจากประจวบคีรีขันธ์และตรงเข้ามาในพื้นที่ รวม 49 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 28 คน แรงงานไทย 21 คน เข้าเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งที่รพ.กระบี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอก 2

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-สคร.12 สงขลา เผย รพ.สนาม ศูนย์กักตัวตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งดูแลชาวต่างชาติที่เข้าประเทศผิดกฎหมาย เป็นสถานที่ระบบปิด มีการแยกส่วนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ตามมาตรฐานการดูแลของสธ. ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไม่ใช่สถานที่กักตัวของคนทั่วไป จึงไม่กระทบต่อบุคคลภายนอกและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, samsport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,017 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดเสียชีวิตสะสม 56 ราย หายป่วยกลับบ้านได้เพิ่ม 2 ราย รวมยอดหายป่วยสะสม 2,798 ราย และรักษาตัวอยู่ใน รพ. 163 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 2 ราย เป็นผู้ป่วยจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า เป็นหญิง อายุ 19 ปี ภูมิลำเนากรุงเทพฯ มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยในครอบครัว (พี่ชาย พี่สาว และหลานสาว) เริ่มป่วยด้วยอาการไข้ ถ่ายเหลว วันที่ 5 พ.ค. และหญิง อายุ 51 ปี ภูมิลำเนาราชิวาส มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง 28 วันเพิ่มขึ้น 4 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช พังงา สตูล และเลย รวม 50 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่ยังมีรายงานผู้ป่วยในช่วง 28 วัน 18 จังหวัด โดยช่วง 2 สัปดาห์ ปัจจัยที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ 1.พบในศูนย์กักกันและผู้ต้องกัก 2.ค้นหาเชิงรุก 3.สัมผัสผู้ป่วยรายก่อนหน้า 4.กลับจากต่างประเทศเข้าสถานกักกัน และ 5.ไปสถานที่ชุมชน ซึ่งปัจจัยนี้ต้องระวังเพราะจะขยายผ่านปรนระยะ 2 ซึ่งจากระบบกักกันและการค้นหาเชิงรุกที่ดี ทำให้ตัวเลขผู้ป่วยต่ำมาก แต่ยังคงวางใจไม่ได้ ทุกคนต้องร่วมมือปฏิบัติ 3 ข้อ คือสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หรืออยู่บ้านกับผู้สูงอายุ ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคม

-ข้อมูลถึง 8 พ.ค. ตรวจตัวอย่างไปแล้ว 286,008 ตัวอย่าง ติดเชื้อ 3,000 ราย อัตราการติดเชื้อ 1.05 % จำนวนที่ตรวจเทียบกับประเทศอื่นมากที่สุดวันนั้นคือ อิตาลี ตรวจ 41,558 รายต่อล้านประชากร สิงคโปร์ 29,765 รายต่อล้านประชากร สหรัฐอเมริกา 27,025 รายต่อล้านประชากร ไทย 4,294 รายต่อล้านประชากร ซึ่งมากกว่าไต้หวัน เวียดนาม ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เมื่อเทียบต่อจำนวนประชากร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-นายวิชาญ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวว่า ก.พ.รายงานที่ประชุม ครม.ว่าหน่วยงานราชการได้เหลื่อมเวลาทำงานส่วนใหญ่ในเวลา 08.00 น. และ 07.00 น. ซึ่งนายกฯ ได้สั่งการให้เหลื่อมเวลามากขึ้นเพื่อลดความแออัดในการเดินทาง ด้านหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 56 แห่ง มีการเหลื่อมเวลา 7 ช่วง ตั้งแต่ 07.00-10.00 น. และมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายแห่งที่ให้ทำงานที่บ้านเกิน 80% อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานว่าการให้ข้าราชการทำงานที่บ้านได้ผลดีและงานออกมาเร็ว ส่วนภาคเอกชนที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการแล้ว จะรณรงค์ผ่านหน่วยงาน ต่าง ๆ อาทิ ก.การคลัง ที่จะตั้งเป็นเงื่อนไขในการรับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน)

-ครม.มีมติรับทราบรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ตามที่ก.พ.เสนอ โดยมี 134 ส่วนราชการ จากทั้งหมด 142 ส่วนราชการ คิดเป็น 94% ในจำนวนนี้มีกรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 100% ส่วนการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ ส่วนใหญ่เลือกใช้การเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน 07.00-15.00 น. และ 07.30-15.30 น. และมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามวันเวลาปกติในบางลักษณะงาน อาทิ งานให้บริการประชาชนงานรักษาพยาบาล งานควบคุมผู้ต้องขัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานตามนโยบายเร่งด่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นต้น โดย ก.พ.จะประสานขอคำแนะนำจากสธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่ตั้งที่เหมาะสมต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติเรื่องแนวทางการออกใบพินิจของพระสงฆ์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 โดยขอให้สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยขณะออกใบพินิจ และขอความร่วมมืองดให้พรพุทธศาสนิกชนหลังใส่บาตรเสร็จ นอกจากนี้ เมื่อกลับจากใบพินิจแล้วต้องสรงน้ำทุกครั้ง ทั้งนี้จากการรายงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ พบว่ามีพระภิกษุสามเณรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 19,000 รูป และวัดได้รับผลกระทบกว่า 300 วัด คณะกรรมการกองทุนวัดอนุมิตังขประมาณช่วยเหลือ 24 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, newtv.

-สสส. สพฐ. ร่วมกันพัฒนาชุดเครื่องมือการจัดการโรงเรียน 'รับมือโควิด-19' ส่งมอบให้กับ รร.ตชด. ขณะที่ ผบช.ตชด. สั่งการโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย)

-สวทช. ร่วมกับ บ.เน็ตเบย์ จก. เครือข่ายรพ.กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ และ สป.สธ. พัฒนาแพลตฟอร์ม "ระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สู่ภัยโควิด-19" (Medical Devices System for COVID-19) รวบรวมข้อมูลรพ./สถานพยาบาลที่ต้องการรับบริจาคอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ ประสานไปยังผู้ประสงค์บริจาคทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อให้ความต้องการมอบเชื่อมโยงกันได้ที่ผ่านเว็บไซต์ URL:mdscovid19.in.th

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, Chiangmai-mail)

-ผู้แทน รมว.กลาโหม รับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 จากนายหยางซิน อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 18 รายการ รวมมูลค่า 6 ล้านบาท หรือ 30 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, efinancethai

-นพ.เทวัญ ธาณิรัตน์ นายกสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ยี่ห้อฟ้าทะลายโจร จาก ทพญ.ลดาวัลย์ สัมฤทธิ์วิธินิชา กรรมการบริหารและแพทย์แผนไทย บ. ยาอินไทย จก. โดยสธ.แนะนำให้ประชาชนใช้ฟ้าทะลายโจรบำบัดรักษาตนเองเบื้องต้นจากไข้หวัด ซึ่งจะเป็ประโยชน์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา

-สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จัดพิมพ์บทความ 8 คำถามเรื่องการคลายล็อกรอบ 2 ในมุมมองของนักระบาดวิทยาและนักวิจัยนโยบายสุขภาพ ซึ่งถามและเรียบเรียงโดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง และวุฒิมงคล ตัญญู

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thaiquote

-ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับสธ. จัดส่งคุปองส่วนลดมูลค่า 1,600 บาท สำหรับซื้อสินค้าร้านซีพีเฟรชมาร์ทให้กับอสม. 1 ล้านคนทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, มติชน

-กทม. พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,529 ราย จากการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรน ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี ยกเว้นภายในสวนสาธารณะ จึงมอบหมายให้สำนักเทศกิจประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและก.รม.น.กทม. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราอย่างเข้มข้น หากพบบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจะเชิญออกนอกพื้นที่สวน และหากมีประชาชนจำนวนมากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ อาจเสนอให้ กทม.ปิดสวนสาธารณะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, 77 kaoded)

-ผวจ. เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่เข้ารับการกักตัวเองที่โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 34 คน จาก จ.ภูเก็ต 23 คน และจากประเทศเมียนมา 11 คน กลับภูมิลำเนาแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, 77kaoded

-รองผวจ.ปทุมธานี ตรวจสอบที่รองรับกักกันเพื่อสังเกตอาการบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยใช้อาคารภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา มีห้องพัก 98 ห้อง รองรับผู้เข้าพักได้เฉลี่ยเดือนละ 196 ราย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจาก จ.ปทุมธานี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ผวจ. ภูเก็ต ประชุมคกก.โรคติดต่อจังหวัด พักการดำเนินการรพ.สนามชั่วคราว โดยรพ.สนามแห่งที่ 1 ปิดชั่วคราววันที่ 31 พ.ค. ส่วนรพ.สนามแห่งที่ 2 ปิดชั่วคราววันที่ 15 พ.ค. เนื่องจากไม่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่ม นอกจากนี้ พิจารณาการเปิด-ปิดท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมีนักท่องเที่ยวที่ขังคักค้างในภูเก็ตกว่า 4 พันคน สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ยอดผู้ป่วยสะสม 224 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-ผวจ.นครพนม นำเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองแรงงานที่เดินทางจาก จ.ภูเก็ต อีก 18 ราย ที่โดยสารรถบัสเที่ยวพิเศษที่จังหวัดส่งไปรับจากภูเก็ต ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งรถบัสโดยสารไปรับแรงงานที่ภูเก็ต 5 เที่ยว รวมผู้เดินทางกลับ 116 ราย ทุกรายต้องผ่านการตรวจสอบคัดกรองและเข้าสู่กระบวนการกักตัวเพื่อป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-คณะทำงานป้องกันโควิด-19 จ.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านเสริมสวยในตลาดเทศบาลเมืองสระแก้ว 20 แห่ง กำชับให้ทำตามเกณฑ์ของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากไม่เชื่อสั่งปิดบริการทันที เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสกลับมาระบาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, บ้านเมือง

-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ส่งมอบตู้ตรวจเชื้อแบบความดันลบ และตู้ความดันบวก จำนวน 7 ตู้ ให้แก่ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 3 ตู้ รพ.ปะทิว 1 ตู้ รพ.หลังสวน 1 ตู้ และรพ.ท่าแซะ 1 ตู้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-ม.นครพนม สร้างตู้คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากตู้โทรศัพท์สาธารณะที่โอที เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยมอบให้กับรพ.นครพนม จำนวน 2 ตู้

ประเด็นข่าว

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. ปลดล็อกจีน-เกาหลีใต้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ) เว็บไซต์(เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ไอเอ็นเอ็น, สำนักข่าวไทย, thaiPBS, one31, tnn, thebangkokinsight)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมครม.ยังไม่เห็นชอบการปลดประเทศจีนและเกาหลีใต้ ออกจากประเทศเฝ้าระวังเขตโรคติดต่ออันตราย ซึ่งศบค.จะเป็นผู้พิจารณา ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า ยังไม่มีการพิจารณาให้จีนและเกาหลีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพราะต้องเสนอให้นายกฯ พิจารณา แต่ในส่วนของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถเดินทางได้ตามปกติ

2. การผ่อนปรนกิจการในระยะ 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, sanook, innnews, mcot, efinancethai)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงการผ่อนปรนระยะที่ 2 เกี่ยวกับการถ่ายทำรายการและโฆษณา โดยอนุโลมให้จำกัดจำนวนคนไม่เกิน 5 คน ว่า เป็นเพียงร่างข้อเสนอยังไม่ถือเป็นข้อยุติ หากมีข้อเสนอสามารถส่งไปยังคณะกรรมการชุดต่างๆ ผ่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ ส่วนข้อกังวลเรื่องการคลายล็อกและใช้ชีวิตตามปกติจะทำให้เกิดการระบาดรอบ 2 ศบค. มีการพิจารณาหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, มติชน, บ้านเมือง, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, thaiPBS, efinancethai, nationtv., Thestandard, จส.100, ข่าวหุ้น, สปริงนิวส์)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แถลงภายหลังประชุมครม. ว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นการพิจารณาของ ศบค. โดยจะคำนึงถึงมาตรฐานด้านการสาธารณสุขเป็นหลัก ซึ่งวันศุกร์ที่ 15 พ.ค.นี้ ศบค.จะไปตรวจเยี่ยมสถานที่ที่จะมีการปลดล็อกระยะที่ 2 ยืนยันยังต้องขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด พร้อมชื่นชมภาคเอกชน โดยเฉพาะเรื่องการจัดตู้แบ่งปัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, newtv., innnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวภายหลังประชุมครม. ว่า มีรายงานเรื่องผลที่ตามมาและแนวทางการรับมือหากต้องผ่อนปรนระยะที่ 2 ส่วนเรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังไม่มีการพูดถึง ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ความสำคัญในการหารือเรื่องการควบคุมการระบาด และประเมินสถานการณ์ภาพรวม ต้องขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการวันระยะห่าง ส่วนการให้ข้าราชการทำงานอยู่บ้านและเหลื่อมเวลา หน่วยงานที่มีความพร้อมสามารถนำร่องปฏิบัติได้เลย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สธ.ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาของ ศบค. คือ วันที่ 8-12 พ.ค. เป็นช่วงรับฟังความคิดเห็น และวันที่ 13 พ.ค. สมช.จะประชุมรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็น โดยปลัด สธ. จะเข้าประชุมในฐานะประธาน ศปก.สธ. เพื่อร่วมพิจารณาเตรียมข้อเสนอต่างๆ และวันที่ 15 พ.ค. จะมีการประชุม ศบค.โดย นายกฯ เป็นประธาน พิจารณาข้อเสนอมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 เพื่อกำหนดมาตรการดำเนินการต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข้อกังวลหากเปิดห้างสรรพสินค้า ว่า ยากให้ทุกธุรกิจกลับมาดำเนินการได้ตามปกติระดับหนึ่ง แต่ไม่ควรเพิ่มความเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 ในประเทศ ซึ่งในส่วนบุคคลช่วยได้ด้วยการไปห้างเพราะความจำเป็นและควรรีบกลับ อยากให้มองว่าการไปเดินห้างเป็นการเพิ่มความเสี่ยงตัวเองและคนในครอบครัว ในส่วนของคนดูแลห้าง ต้องลดความเสี่ยงในการแพร่โรคให้มากที่สุด คัดกรองคนมาเดินห้าง คัดกรองคนให้บริการ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องใส่หน้ากากผ้า ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ระบายอากาศให้ถ่ายเทมากที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, มติชน

-นายเกรียงศักดิ์ ตันดิลกพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอ็มโพเรียม กรุ๊ป และกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ได้เสนอให้เลื่อนระยะเวลาเคอร์ฟิวจาก 22.00-04.00 น. เป็น 23.00- 04.00 น. เพื่อให้ร้านค้าโดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารมีเวลาในการจัดเก็บร้านและเดินทางกลับบ้าน ส่วนการเตรียมพร้อมเปิดให้บริการศูนย์การค้า ได้ออกมาตรการด้านความสะอาดและความปลอดภัย 5 มาตรการหลัก 34 มาตรการย่อยสำหรับลูกค้า และ 6 มาตรการเสริม 66 มาตรการย่อยสำหรับ 5 กลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยจำกัดเวลาให้บริการคนละ 2 ชม. และหากลูกค้าเข้ามาเกินจำนวนที่กำหนด จะมีระบบคอยแจ้งเตือนเพื่อปิดให้บริการทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, gmlive)

-ห้างเซ็นทรัล เตรียมความพร้อมเปิด 23 สาขาทั่วประเทศ ชูคอนเซ็ปต์ "ห้างเซ็นทรัล สะอาด ปลอดภัย อุ่นใจ เสมือนอยู่บ้าน" ด้วย 5 หัวข้อหลัก 75 มาตรการเข้ม ล่าสุดมีบริการลิฟต์ไร้สัมผัสในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสตีวัล อีสต์วิลล์

4. ความเสี่ยงช่วงเปิดเทอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thebangkokinsight, ThaiQuote

-นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียน ว่า โควิด 19 ในเด็กมีความรุนแรงน้อย แต่เด็กจะเอาเชื้อกลับบ้านและแพร่ระบาดไปยังบุคคลในบ้านได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะถ้ามีผู้สูงอายุ การวางแผนเปิดเทอมจะต้องมั่นใจว่าควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในเด็กนักเรียนได้ ในเด็กโต สามารถเรียนที่บ้านทางออนไลน์ และไปทำการบ้านที่โรงเรียนเป็นครั้งคราว ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงในเด็กเล็ก จำเป็นต้องแบ่งกลุ่มเด็ก เรียนเป็นวัน เป็นผลัด ควรมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน และกระจายอำนาจให้แต่ละท้องถิ่นดูแลตามความเหมาะสม แต่ทั้งครู ผู้ปกครองและนักเรียน จะต้องเข้าใจและตระหนักในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่สามารถควบคุมได้

ประเด็นข่าว

5.รายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ)

-จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สก.ป่าตอง ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 นาย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักเดียวกันสัมผัสใกล้ชิด 24 นาย ได้เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งส่งตรวจ ผลเป็นลบทั้ง 24 นาย อย่างไรก็ตาม ทั้ง 24 นายได้เข้ากักตัวที่โรงแรมในพื้นที่ป่าตองเพื่อเฝ้าสังเกตอาการจำนวน 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-ยะลา พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย จาก ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา

6.คนไทยกลับจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ผู้เดินทางเข้าประเทศที่ต้องกักกันในสถานที่ของรัฐ ตั้งแต่ 3 เม.ย. -11 พ.ค. มียอดคัดกรองสะสม 16,934 ราย กลับบ้านได้แล้ว 7,154 ราย และพบผู้ติดเชื้อสะสม 90 ราย คนไทยเดินทางเข้าประเทศทางด่านชายแดนสะสม 10,298 ราย มาจากด่านมาเลเซีย 8,912 ราย รองลงมาคือ เมียนมา 691 ราย ลาว 399 ราย และกัมพูชา 296 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด)

-พล.อ.ชัยชาญ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องที่พักให้คนไทยที่ลงทะเบียนขอเดินทางกลับประเทศกับก.การต่างประเทศประมาณ 10,000 คน ว่า ขณะนี้ประสานโรงแรมซึ่งทุกแห่งจะมีมาตรฐานเดียวกันตามที่สธ.กำหนด โดยก.กลาโหมจะทำหน้าที่บริหารจัดการ ส่วนที่ห่วงว่าคนไทยที่ลงทะเบียนขอเดินทางกลับจะเดินทางมาในระหว่างโรงเรียนกำลังจะเปิดภาคเรียนนั้น ยืนยันว่าคนที่เดินทางเข้ามาจะต้องผ่านการคัดกรองตามระบบอยู่แล้ว เมื่อกลับไปอยู่กับครอบครัวจะปราศจากเชื้อไวรัส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีกลุ่มคนไทยทยอยเดินทางกลับเข้าประเทศ วันที่ 12 พ.ค. จากรัสเซีย 97 คน เจ้าหน้าที่นำไปกักตัวที่โรงแรมเบย์บีช พัทยา จ.ชลบุรี นักการทูตไทยจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพาริ ประเทศญูฎาน 1 คน นำไปกักตัวที่โรงแรมเมอเวนพิค ถ.วิฑู นักการทูตชาวเมียนมา 2 คน จากกรุงย่างกุ้ง และกลุ่มคนไทยที่ตกค้างในสหรัฐฯ 201 คน ทั้งหมดกระจายกักตัวที่โรงแรมจอมเทียนฮอติเค็ยอิน จ.ชลบุรี โรงแรมภัทรา ถ.พระราม 9 โรงแรมเมอเวนพิค ถ.วิฑู และโรงแรมคิวิ๋ สุขุมวิท 79

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-หลังจากนายกรัฐมนตรึมาเลเซีย ประกาศขยายคำสั่งควบคุมการเคลื่อนย้ายแบบมีเงื่อนไขออกไปถึงวันที่ 9 มิ.ย.นี้ นายอำเภอเบตง ได้ประชุมหารือถึงมาตรการป้องกันการลักลอบข้ามแดนมาจากประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติ โดยบูรณาการกำลังทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ใช้มาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะเข้า-ออกพรมแดนไทย-มาเลเซีย และเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนชายแดนไทย-มาเลเซีย

7.ผลกระทบจากการตรวจโควิด 19 พลาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์nationtv.

-คนขับสามล้อ ขอความเป็นธรรม กรณีรพ.แห่งหนึ่งใน อ.บางเลน จ.นครปฐม วินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นผู้ป่วยรายที่ 23 ของ จ.นครปฐม แต่หลังจากส่งไปรักษาที่รพ.นครปฐม และตรวจเชื้อซ้ำไม่พบการติดเชื้อ รวมถึงไปตรวจที่รพ.ศิริราชก็ไม่พบเชื้อ โดย จ.นครปฐม ต้องกักตัวและตรวจหาเชื้อกลุ่มเพื่อนสามล้อ พนักงานร้านสะดวกซื้อ และคนในครอบครัวเกือบ 20 คน ซึ่งทั้งหมดไม่พบการติดเชื้อ ขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่รพ. อาการเป็นปกติ และยังไม่ได้รับการชี้แจงว่าเป็นโรคอะไร อยากให้จังหวัดถอนรายชื่่อออกจากการเป็นผู้ติดเชื้อรายที่23 เพราะถูกตีตราจากสังคม ครอบครัวได้รับผลกระทบ และเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, บ้านเมือง, innnews, 77kaoded

-กรณีสาววัย 20 ปี จ.ฉะเชิงเทรา ถูกสังคมรังเกียจ หลัง ศบค.-ผวจ.ฉะเชิงเทรา ระบุแม่เสียชีวิตจากโควิด-19 แม้ผลตรวจในห้องแล็บ 4 แห่งไม่พบเชื้อล่าสุด ผู้แทนเอกอัครราชทูตได้หวั่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายจาง เจิ้นกั๋ว รองผอ.สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป นางสุจิตตรา ลากีร์ วุฒิ ตัวแทนสมาคมการค้าไทยได้หวั่น ตัวแทนอบจ.ฉะเชิงเทราตัวแทนสสจ.ฉะเชิงเทรา และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตะแกรงเหล็ก และเคสคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับผลกระทบจากข่าวแม่ค้าขายอาหารในโรงงานเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และร่วมกันแถลงข่าว

นายจัน ชิ หลง เจ้าของกิจการ กล่าวว่า ขณะนี้สถานประกอบการของตนเองปลอดภัยเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ลูกค้าไม่กล้าสั่งซื้อสินค้าและไม่เข้ามาติดต่อกับโรงงาน นอกโรงงานต้องหยุดกิจการ 3 วัน พนักงานอีกกว่า 200 ชีวิตต้องหยุดงานเพื่อตรวจหาเชื้อและกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน รวมถึงคนในครอบครัวของพนักงาน ทำให้ขาดรายได้ ส่วนครอบครัวของแม่ค้าขายอาหารในโรงงานซึ่งเสียชีวิต และถูกสั่งให้หยุดขายอาหารกว่า 1 เดือนนั้น ล่าสุดโรงงานได้อนุญาตให้ครอบครัวกลับเข้ามาขายอาหารแล้ว หลังการตรวจไม่พบเชื้อ ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวพยายามซักถามถึงผลการตรวจ รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต แต่ นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ รอง นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม

8.การจัดซื้อเครื่องฟั่นกันโควิดของ อปท.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวอิศรา)

-นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลนครตรัง ชี้แจงกรณีการยกเลิกการจัดซื้อเครื่องฟั่นสารเคมีละอองฝอย 5 เครื่อง วงเงิน 370,000 บาท ว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลพบว่าราคาสูงกว่าเครื่องที่ประกาศขายตามท้องตลาด ทั้งนี้ การตั้งราคากลางเครื่องฟั่นสารเคมีละอองฝอย ตัวละ 75,000

ประเด็นข่าว

บาท เป็นไปตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ของ สป.สธ. ที่จัดทำไว้ในช่วงเดือน ต.ค. 2561 เทศบาลนครตรังจึงตั้งราคาการจัดซื้อเครื่องฟ่นสารเคมีละอองฝอย เครื่องละ 74,000 บาท ก่อนที่คณะกรรมการราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องฟ่นสารเคมีละอองฝอย ของเทศบาลนครตรัง จะท้วงติง เนื่องจากสืบค้นข้อมูลเว็บไซต์พบว่าเครื่องรุ่นเดียวกันราคาต่ำกว่า และเสนอให้ยกเลิกการจัดซื้อ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับราชการ

คำถามที่น่าสนใจ คือ 1.ใครเป็นคนกำหนดว่าต้องอ้างอิงราคาครุภัณฑ์ ของสป.สธ. 2.สป.สธ. รับทราบข้อมูลที่หน่วยงานท้องถิ่นนำราคาครุภัณฑ์ไปตั้งเป็นราคากลางจัดซื้อสินค้าเพื่อนำมาใช้ในภารกิจป้องกันเชื้อโควิดหรือไม่ 3.นอกจากเทศบาลนครตรัง มีหน่วยงานท้องถิ่นอื่นอีกหรือไม่ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน จัดซื้อไปแล้วก็แห่ง หน่วยงานที่เพิ่งจะประกาศจัดซื้อ ยังจัดซื้อต่อหรือยกเลิกเหมือนเทศบาลนครตรัง

9.การแพร่เชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : ช่อง tnn16

-ข้อมูลอ้างอิงจากอเมริกาและญี่ปุ่น ยืนยันว่า เชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถลอยในอากาศได้นานถึง 3 ชั่วโมง ไกลสุดถึง 8 เมตร และติดต่อกันทางลมหายใจได้ด้วยการพูดคุยกันธรรมดา โดยไม่ต้องไอหรือจาม ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อทดสอบในห้องแอร์ พบว่าเชื้อสามารถฟุ้งกระจายอยู่ในห้องที่มีอากาศปิดและไปอยู่ในช่องแอร์ได้ด้วย

10.เชื้อราในห้างสรรพสินค้า/โรงพยาบาลนคร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, thebangkokinsight

-เฟซบุ๊ก Chong Andy แชร์ภาพจากโรงหนังแห่งหนึ่ง ระบุว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในประเทศมาเลเซีย โดยพบว่าหลังจากปิดโรงหนังนานกว่าเดือน ทำให้เกิดเชื้อราจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์, bluechipthai

-บ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จก. (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเน้นย้ำและใส่ใจมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขั้นสูงสุด แม้จะปิดบริการมาเกือบ 2 เดือน โดยจัด Big Cleaning ทุก 15 วัน และเข้าตรวจภายในโรงพยาบาลนครทุกโรง เปิดประตูโรงพยาบาลนคร เปิดพัดลม เปิดเครื่องระบบปรับอากาศวันละ 2 ครั้ง เพื่อระบายอากาศ ไม่ให้เกิดกลิ่นอับและเชื้อรา

11.แรงงานข้ามชาติเสี่ยงติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ

-เจ้าหน้าที่เทศบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 62 ครอบครัว พบว่า ทำงานสัปดาห์ละ 1 วัน ทำให้ไม่มีเงินซื้ออาหาร โดย 1 ในนั้นเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งทางเทศบาลได้แจ้งให้ศูนย์สาธารณสุขเข้าไปดูแล ด้าน น.ส.สุรลีนี แก้วเหล็กไหล ผู้ประสานงานเครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) ประเทศไทย กล่าวว่า ทุกวันนี้หน่วยงานราชการยังไม่ถึงแรงงานข้ามชาติ ทั้งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่ระบาดของไวรัสโควิด แม้กระทั่งในเขตอ้อมน้อยอ้อมใหญ่และบางบอนซึ่งอยู่ชานเมืองหลวง

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประเมินสถานการณ์โควิด-19 หลังผ่อนปรนมาตรการ ระยะแรก ว่า ขณะนี้สถานการณ์ยังคงที่ ตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มเล็กน้อย อยู่ในสัญญาณเชิงบวก แต่ยังคงต้องสอบสวนโรค โดยเฉพาะผู้ป่วยรายใหม่ที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมามีผู้ป่วยในพื้นที่ภาคใต้ แต่วันที่ 12 พ.ค.พบผู้ป่วยในกทม. 1 คน หลังจากที่ไม่มีพบมาระยะหนึ่ง จากการประเมินทางหลักวิชาการ หากสถานการณ์คงที่เช่นนี้ สามารถผ่อนปรนมาตรการเปิดกิจการและกิจกรรมระยะที่ 2 ในวันที่ 16-17 พ.ค.นี้ได้ แต่มาตรการต่างๆ ยังต้องเข้ม ส่วนสัญญาณที่จะประเมินว่าไม่น่าวางใจและอาจจะกลับสู่การระบาดระลอกสอง ต้องดูจำนวนผู้ติดเชื้อและการติดเชื้อมาจากพื้นที่ใด หากพบผู้ป่วย 2 หลัก แสดงว่าไม่น่าวางใจ อาจจะต้องทบทวนมาตรการทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ประเด็นผู้ติดเชื้อไทยน้อยกว่ายุโรป สมมติฐานแรกคือ มีการฉีดวัคซีนวันโรค ซึ่งช่วยลดความรุนแรงของโรคและทำให้เชื้อแพร่ได้น้อยลง ซึ่งกำลังทดลองกันอยู่ ถ้าทฤษฎีนี้จริงคนไทยโชคดีมาก สมมติฐานที่สอง คือ มีอากาศร้อนกว่าซึ่งเชื้อทนไม่ค่อยได้ ซึ่งมีหลักฐานสนับสนุนอยู่บ้าง แต่มีข้อแย้งว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ก็ร้อนเหมือนกัน และมีการทดลองแสดงว่า ถ้าความชื้นสูงเชื้อจะทนได้ดีกว่ามาก ซึ่งถ้าจริงจะเดือดร้อนมากขึ้นเมื่ออากาศเย็นลงและฝนตก สมมติฐานที่สาม คือ มีเชื้อโรคน้อยมาก อาจมีการระบาดของเชื้อโคโรนาอื่นที่ไม่ก่อโรครุนแรงอยู่เดิม ทำให้คนมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วบางส่วน สมมติฐานนี้ยังไม่สามารถหาหลักฐานสนับสนุนได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โลกวันนี้, โพสต์ทูเดย์

-ผศ.นพ.วีรชัย ศรีวิณิชชากร อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์และศูนย์เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า ผู้ป่วยเบาหวานเป็นกลุ่มเสี่ยง Covid-19 เนื่องจากผู้ที่เป็โรคเบาหวานหรือโรคอ้วนจะมีภูมิคุ้มกันร่างกายในระดับต่ำ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อ Covid-19 ได้ง่ายกว่าปกติ และจากมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงวิกฤต Covid-19 ที่มีการ Work From Home ผู้ที่ใช้ชีวิตแบบเนือนิ่ง รับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ และขาดการออกกำลังกาย จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน และง่ายต่อการติดเชื้อไวรัส Covid-19 แนะนำผู้ป่วยเบาหวานให้ควบคุมระดับน้ำตาล และตรวจสอบยาเบาหวาน หรืออินซูลิน รวมทั้งยาร่วมให้เพียงพอ หากอาศัยเพียงลำพังควรแจ้งผู้ที่อยู่รอบข้างให้ทราบว่าเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์newplus

-มช. พัฒนา แอปพลิเคชัน CMU Self Health Check for COVID-19 บันทึกสุขภาพโควิด 19 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, hooninside, สำนักข่าวอิศรา, ประชาไท

-สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยนักวิจัยเสนอภาครัฐใช้ CIRA CORE ร่วมกับกล้องถ่ายวิดีโอที่จับภาพผู้คนในสถานที่ต่าง ๆ โดย CIRA CORE จะทำหน้าที่คิดและวิเคราะห์ปริมาณความหนาแน่นของประชากรที่เข้าไปอยู่ในสถานที่ หากไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม จะส่งสัญญาณเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line ให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่เสี่ยง

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, mcof, kapook, sanook, thaiquote, thestandard, xinhuathai, thebangkokinsight, js100, newtv, efinancethai, one31, thaiPBS)

-นพ.ทีโดรส อัดฮานอมควีร์ ก็บรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ WHO เตือนให้ประเทศที่ประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ระงับการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบ 2 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ เยอรมนี และเกาหลีใต้

-WHO สรุปความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ว่า ปัจจุบันมีทีมวิจัยและพัฒนาวัคซีน 7-8 ทีมที่อยู่ในระดับหัวแถว อย่างไรก็ตาม งบประมาณ 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่เพียงพอ และจำเป็นต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม

-ผลการศึกษาจากคณะนักวิจัยของจีน พบความเป็นไปได้ว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อาจมีต้นกำเนิดจากการผสมกันของไวรัสในตัวนิ่มและไวรัสในค้างคาว

-คณะแพทยศาสตร์ ม.นิวยอร์ก ในสหรัฐฯ เผยว่า ผลการวิจัยขั้นต้นในผู้ป่วยโควิด-19 ประมาณ 900 คน พบว่ายาไฮดรอกซีคลอโรควิน เมื่อใช้ร่วมกับอาหารเสริมซิงก์ ซัลเฟต ทำให้ผู้ป่วยหายเร็วขึ้นกว่าการใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควินตัวเดียวถึง 1.5 เท่า และทำให้อัตราการตายของผู้ป่วยลดลงถึง 44%

-**เกาหลีใต้** แล่งว่า ยอดผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในย่านอิแทวอน กรุงโซล เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 101 คน ทางกรมตำรวจเร่งหาผู้ติดเชื้อพร้อมเรียกร้องให้ผู้ที่มาเที่ยวผับบาร์ย่านอิแทวอนเข้ารับการตรวจหาเชื้อแม้จะไม่มีอาการหรือเป็นไข้

-**ญี่ปุ่น** เริ่มจัดส่งยาเรมเดซิเวียร์ไปยังสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว หลังจากรัฐบาลอนุมัติการใช้ยา โดยวางแผนใช้ยาในผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง พร้อมอนุมัติการใช้ชุดทดสอบที่อ้างว่าสามารถตรวจไวรัสโควิด-19 ได้ภายใน 30 นาที ด้านก.สาธารณสุข อนุญาตให้ประชาชนใช้เหล้าดีกรีสูงเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ หลังจากแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อขาดแคลนอย่างหนัก

-**รัสเซีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในช่วง 24 ชั่วโมง อีก 10,899 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 232,243 ราย อยู่อันดับ 2 ของโลก

-**ฟิลิปปินส์** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 264 ราย เตรียมคลายล็อกดาวน์กรุงมะนิลาเสาร์นี้ หวังฟื้นเศรษฐกิจ

-**อังกฤษ** ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ

-**เยอรมัน** ทุ่ม 750 ล้านยูโร พัฒนาศักยภาพต้านโควิด-19

-**อินเดีย** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,604 ราย รวมสะสม 70,756 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 87 ราย รวมผู้เสียชีวิต 2,293 ราย

-**จีน** พบผู้ป่วยกลุ่มใหม่ในอู่ฮั่น หลังมีคนติดโควิด 19 เป็นกลุ่มก้อนเพิ่ม เมื่อปลดล็อกดาวน์

-**ญูฎาน** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ผู้ติดเชื้อทั้งหมด 9 ราย

-**กานา** พบแรงงานของโรงงานแปรรูปปลาในเมืองเทมา ติดเชื้อ 533 คน

-**มาเลเซีย** พบผู้ป่วยรายใหม่ 16 ราย ต่ำสุดในรอบเกือบ 2 เดือน

-**อินโดนีเซีย** ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 16 ราย ยอดรวมผู้เสียชีวิต 1,007 ราย สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-**สิงคโปร์** วางแผนตรวจหาเชื้อไวรัสทุกคนในหอพักแรงงานต่างด้าว

-สถานการณ์ทั่วโลก (12 พ.ค.) ผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 4,272,828 ราย ผู้เสียชีวิต 287,616 ราย รักษาหายแล้ว 1,536,315 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อ 1,385,850 ราย เสียชีวิต 81,795 ราย สเปน ติดเชื้อ 268,143 ราย เสียชีวิต 26,744 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 232,243 ราย เสียชีวิต 2,116 ราย สหราชอาณาจักร ติดเชื้อ 223,060 ราย เสียชีวิต 32,065 ราย อิตาลี ติดเชื้อ 219,814 ราย เสียชีวิต 30,739 ราย

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-สปคม. ร่วมกับ แกร็บ ประเทศไทย จัดกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ เตรียมพร้อมรับการเปิดเมือง โดยตรวจในกลุ่มพาร์ตเนอร์คนขับ และพาร์ตเนอร์ผู้จัดส่งอาหาร-พัสดุของแกร็บ ตั้งแต่ 22 เม.ย. - 2 พ.ค. ผลการตรวจทุกรายปกติไม่พบเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ

-กล่าวว่า ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด 19 นายกฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานพิเศษ เป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจ-คณะกรรมการที่ปรึกษารวมถึงคณะกรรมการคลังเงินกู้ 1.9 ล้านล้าน จำนวน 22 ชุด 171 คน กู้วิกฤตสุขภาพ-วิกฤตเศรษฐกิจ

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า

-กล่าวว่า การต่อสู้กับโรคโควิด 19 ด้านหนึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างบุคลากรทางสาธารณสุขกับโรคระบาด แต่หากลำดับเหตุการณ์จะทราบว่า การระบาดครั้งมีเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทั้งการกล่าวหาว่าเป็นต้นตอการแพร่ระบาด การแย่งชิงผลิตวัคซีนและการจดสิทธิบัตร โดยล่าสุดประเทศที่ออกหน้าคือ สหรัฐฯ อิสราเอล และอังกฤษ โดยนายกฯอิสราเอล ฉะนั้น การต่อสู้ครั้งนี้อาจเกี่ยวเนื่องกับสงครามโลกครั้งที่ 3 ด้วยก็ได้

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-สปคม. ร่วมกับ แกร็บ ประเทศไทย จัดกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ เตรียมพร้อมรับการเปิดเมือง โดย

ประเด็นข่าว

ตรวจในกลุ่มพาร์ตเนอร์คอนซิป และพาร์ตเนอร์ผู้จัดส่งอาหาร-พัสดุของแกร็บ ตั้งแต่ 22 เม.ย. – 2 พ.ค. ผลการตรวจทุกรายปกติไม่พบเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ

-กล่าวว่า ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด 19 นายกฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานพิเศษ เป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจ-คณะกรรมการที่ปรึกษารวมถึงคณะกรรมการกึ่งกรงเงินกู้ 1.9 ล้านล้าน จำนวน 22 ชุด 171 คน กู้วิกฤตสุขภาพ-วิกฤตเศรษฐกิจ

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า

-กล่าวว่า การต่อสู้กับโรคโควิด 19 ด้านหนึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างบุคลากรทางสาธารณสุขกับโรคระบาด แต่หากลำดับเหตุการณ์จะทราบว่าการระบาดครั้งนี้เรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทั้งการกล่าวหาว่าเป็นต้นตอการแพร่ระบาด การแย่งชิงผลิตวัคซีนและการจดสิทธิบัตร โดยล่าสุดประเทศที่ออกหน้าคือ สหรัฐฯ อิสราเอล และอังกฤษ โดยนายกฯอิสราเอล ฉะนั้น การต่อสู้ครั้งนี้อาจเกี่ยวเนื่องกับสงครามโลกครั้งที่ 3 ด้วยก็ได้

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า

-ไม่เห็นด้วยถ้า นายกฯ จะใช้ผลโพลล์เป็นตัวตัดสินในการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วประเทศ เพราะไม่เป็นไปตามหลักการทางการแพทย์ แม้สถานการณ์ในไทยจะเบาบาง มีการผ่อนคลายล็อกดาวน์บ้าง แต่หลายประเทศสถานการณ์ยังรุนแรง เรายังต้องรับคนไทยกลับจากต่างแดนเข้าสู่ Stat Quarantine และปิดน่านฟ้าไม่ให้ชาวต่างประเทศ (ต้องห้าม) เข้าประเทศไทย

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ

-นายสุภรณ์ สังขวรรณ นายกสมาคมเกษตรปลอดภัย เปิดเผยว่า สมาคมฯ รู้สึกผิดหวังกับมติของคกก.วัตถุอันตราย วันที่ 30 เม.ย. 2563 ที่กำหนดให้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามใช้และห้ามครอบครอง ตั้งแต่ 1 มิ.ย.นี้ โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรไปหาสารทดแทนและนำเสนอให้คกก.พิจารณาอีกครั้ง แต่กรมฯ ยังไม่สามารถหาสารทดแทนได้ ทั้งในแง่ประสิทธิภาพและราคา รวมถึงไกลโฟเซต กลูโฟซิเนต ก็ไม่สามารถใช้แทนพาราควอตได้ เพราะคุณสมบัติต่างกัน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ สธ.ปรับกฎระเบียบสารตกค้างไกลโฟเซตให้สูงขึ้น เพื่อให้ไทยสามารถนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐและบราซิล เป็นการหาเหตุผลยกเลิกสารเคมีเกษตรบางรายการ และเป็นการปฏิบัติสองมาตรฐาน สำหรับมาตรการกำจัดการใช้สารเคมีเกษตรที่ น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ระบุว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะเกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือ ในความเป็นจริงเกษตรกรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เข้าร่วมอบรมการใช้สารกำจัดวัชพืชและมาตรการกำจัดการใช้ไปแล้วกว่า 5 แสนครัวเรือนเกษตรกร อยากให้นายกฯ เร่งหามาตรการลดผลกระทบต่อเกษตรกรโดยด่วน

บรรจุลูกจ้างชั่วคราว สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เดลินิวส์

-ตัวแทนสหภาพแรงงานองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และเครือข่ายไฟฟ้าประปาและยาเพื่อชาติประชาชน ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ว่า บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ปัจจุบันมีลูกจ้างของสธ.ทั่วประเทศประมาณ 150,000 คน ซึ่งไม่ได้รับการจ้างตามค่าจ้างขั้นต่ำและทำงานแบบชั่วคราว ไม่มีความมั่นคงในการทำงาน จึงขอให้รัฐบาลบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของ สธ. เพื่อให้มีความมั่นคงในการทำงาน นอกจากนี้ ขอให้ยกเลิกการเข้าร่วมเจรจาเป็นภาคีความตกลง CPTPP เพราะทำให้ประเทศเสียประโยชน์ เนื่องจาก อก.ไม่ สามารถผลิตยาเองได้ ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงยารักษาโรคได้ยากเพราะมีราคาแพงมากขึ้น และมีผลกระทบกับเกษตรกรเรื่องปัญหาสิทธิเมล็ดพันธุ์จากนานาชาติ

อาหารเป็นพิษจากขนมจีบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ

-นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการรับประทานขนมจีบใน จ.สมุทรปราการ และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ว่า สสจ.สมุทรปราการ และสสจ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่สอบสวนโรคเบื้องต้นและเก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และส่งทีม SRRT ลงพื้นที่ติดตามค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชนและสอบสวนโรคเพิ่มเติม พร้อมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย

โรคจากความร้อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์Innews, New18, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, MCOT, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, TNN

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย กลุ่มเสี่ยงเกิดโรคจากคลื่นความร้อนได้ง่าย ได้แก่ ผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว คนอ้วน ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ และผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มอาชีพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคจากความร้อน ได้แก่ คนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนจากเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตที่มีความร้อน การเจ็บป่วยเนื่องจากภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น คือ 1.ตะคริว 2.อาการเหนื่อล้าจากความร้อน ได้แก่ เหงื่อออกมาก อ่อนเพลีย ซีฟจรเต้นเร็ว ปวดศีรษะ วิงเวียน ผิวหนังเปื่อยขึ้น อาจหมดสติ 3.เป็นลม ชักหมดสติ และอาจเสียชีวิต การป้องกันการเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อน 1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของความร้อนที่อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยและการป้องกัน 2.ให้ดื่มน้ำบ่อยๆ 3.จัดช่วงเวลาพักบ่อยกว่าการทำงานในสภาพปกติ 4.สวมใส่เสื้อผ้าระบายอากาศได้ดี 5.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความร้อนไม่ให้สัมผัสคนงานโดยตรง6.หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีน

แนะนำอาหารช่วงอากาศร้อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thaigov, JS100)

-นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุ ช่วงอากาศร้อน อาหารอาจบูดเสียได้ง่าย เช่น อาหารที่ปรุงด้วยกะทิ อาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ อาหาร

ประเด็นข่าว

บรรจุงู หกมีอาหารเหลือระหว่างมือควรใส่ภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด เก็บไว้ในตู้เย็น หากมีลักษณะที่เปลี่ยนไป เช่น มีฟองอากาศ กลิ่นเหม็นบูด รสชาติเปรี้ยวผิดปกติ ไม่ควรรับประทาน และให้ยึดหลัก ล้างมือ กินร้อน ช้อนส่วนตัว เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ สำหรับน้ำดื่ม หากเป็นน้ำประปาควรมีกลิ่นคลอรีน ซึ่งนำมาใส่ภาชนะทิ้งไว้ 30 นาที กลิ่นคลอรีนจะหายไป เลือกดื่มน้ำบรรจุงู และน้ำแข็งบริโภคที่ได้มาตรฐานมีเลขสารบบอาหาร หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระ คอแห้งกระหายน้ำ และอาจมีไข้ หากอาการไม่รุนแรง ให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ หากอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์

วัคซีนไขหวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผจก.ออนไลน์, สำนักข่าวอิรา)

-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และนพ. ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เสวนาผ่าน Facebook Live ในหัวข้อ "วัคซีนไขหวัดใหญ่ ทางรอดใหม่จากโควิด 19"

ศ.นพ.ยง กล่าวว่า ไขหวัดใหญ่กับไวรัสโควิด19 เป็นเชื้อไวรัสคนละกลุ่ม ไม่สามารถใช้ภูมิคุ้มกันของไขหวัดใหญ่ไปป้องกันโควิด19 ได้ และการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ไม่ได้ทำให้อัตราเสี่ยงการเป็นโรคทางเดินหายใจชนิดอื่นเพิ่มขึ้น แต่จะช่วยในการลดความเสี่ยงการเป็นไขหวัดใหญ่ จึงต้องมีการฉีดวัคซีนก่อนฤดูฝน

นพ.ธนรักษ์ กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันการได้รับวัคซีนไขหวัดใหญ่มีความสำคัญมาก เพราะอาการเริ่มต้น อายุ หรือความรุนแรง รวมถึงการป้องกันของโรคไขหวัดใหญ่และโควิด 19 มีความคล้ายคลึงกันมาก อาจจะทำให้เกิดความสับสนในการคัดกรองของรพ. ดังนั้นการลดจำนวนกลุ่มเสี่ยงไขหวัดใหญ่ จะทำให้การจัดการโควิด 19 ยง่ายขึ้น ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องให้ความสำคัญในการรับวัคซีน

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ได้จัดซื้อวัคซีน 3 สายพันธุ์ 4 ล้านโดส สำหรับคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หิต ไตวาย หลอดเลือดสมอง เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด 3.ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 4.เด็กอายุ 6 เดือน- 2 ปี 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมีย และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7.ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กก. ต่อ ตารางเมตร เพราะเป็นกลุ่มที่หากเป็นไขหวัดใหญ่จะมีอาการที่รุนแรง

ข่าวปลอมวิธีทำยาลดไข้ โดยต้มขิงในน้ำอัดลม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์

-ตามที่มีคลิปวิธีทำยาช่วยลดไข้ โดยการต้มขิงในน้ำอัดลม ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีข้อมูลหรือรายงานการศึกษาวิจัยรองรับว่าการต้มขิงในน้ำอัดลมมีประโยชน์สามารถลดไข้ได้ จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับข่าวสารจากออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นอันตรายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐

<http://pr.moph.go.th>

f

fanmoph

t

pr_moph

📺

healthmoph

📺

moph channel

